



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก  
เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ๒๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มารับบริการในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก โดยแต่งตั้งนางสาวปรีศนิญา ยอดป้อเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประชาสัมพันธ์ สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. <http://www.kudjok.go.th> ด้วยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

ที่ ๒๗๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามนโยบายปฏิรูประบบราชการภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ ให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้ง นางสาวปรคณีญา ยอดป้องเทศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คำแนะนำขั้นตอนในการขอรับบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก